

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและพิจารณาผลกระทบที่เกิดกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ว่า เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและพิจารณาผลกระทบที่เกิดกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นอนุกรรมการ โดยสาระสำคัญของการประชุม คือการ พิจารณากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยา เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการให้ความ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสนอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสได้รับการพิจารณารับเงิน ทดแทนประกันชีวิต ซึ่งเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังมึ ความเห็นไม่เป็นที่ยุติ กรณีกลุ่มลูกจ้างของรัฐที่เป็นประเภทจ้างเหมาบริการ ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ ซึ่งได้ มีส่วนราชการอื่นยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง และได้คำวินิจฉัยสรุปได้ว่า ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ สภาพการจ้างย่อมมีผลทำให้ฐานะเป็นลูกจ้างของส่วนราชการ และขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและพิจารณาผลกระทบที่เกิดกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ จึงเห็นควรสำรวจ รายชื่อและให้นำคำพิพากษาศาลปกครองกลางมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ก่อนจัดทำข้อเสนอแนะไปยัง คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต) เพื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาต่อไป

๒. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) กฎหมายและระเบียบ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พิจารณา ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ มนุษยชน พ.ศ. และนำเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาต่อไป

๓. คณะกรรมการการเมือง สถานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการด้านองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ขอเยียนและศึกษาดูงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ว่า คณะกรรมการการเมือง สถานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีนายกล้าณรงค์ จันทิก เป็นประธานคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้านองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีพลเอก ธีระเดช มีเพียร เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ขอเยียนและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อหารือในเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงาน กรอบการทำงาน นโยบาย การดำเนินงาน ภารกิจในแต่ละด้านขององค์กร รวมไปถึงประเด็นต่าง ๆ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ในวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔. การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนวันประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๘ จากเดิม วันพุธ เป็นวันจันทร์ และให้ใช้ตามหลักการเดิม ในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่ละสัปดาห์ ดังนี้

๑) การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๑, ๓ และ ๕ เริ่ม ๑๐.๐๐ น.

๒) การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล (ก.ส.) ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ เริ่ม ๑๐.๐๐ น.

๓) การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทุกวันจันทร์ ทุกสัปดาห์ เวลาล่วงเลิกประชุมตามข้อ ๑) – ๒) แล้วแต่กรณี

๔) หากมีการเพิ่มวันประชุม หรืองดการประชุมตามที่กำหนดในปฏิทิน ขอให้แจ้งเวียนเป็นลายลักษณ์อักษร